



Vinh Danh Thiên Chúa

SINH VIÊN CÔNG GIÁO

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

“Tri thức – Đức tin – Phục vụ”

THƯ NGỎ

**CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN VÀ
KHAIGIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024**

Trọng kính Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,

Kính thưa các bậc phụ huynh,

Thân gửi các bạn Tân sinh viên!

Lời đầu tiên, chúng con xin được kính chúc quý Đức Cha, quý Cha và quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Kính thưa Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân – thân nhân và bạn hữu xa gần! Được sự đồng ý và khích lệ của Cha đặc trách Đaminh Hoàng Thế Bằng và Cha Linh hướng Giuse Trần Văn Hưng. Vào mỗi dịp đầu năm học mới, Gia đình Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội lại tung bừng tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa và để lại ấn tượng tốt đẹp cho các bạn sinh viên nói chung – các bạn Tân sinh viên nói riêng.

Các bạn Tân sinh viên thân mến, trải qua 12 năm miệt mài đèn sách, cùng với sự chăm sóc của gia đình, sự hướng dẫn của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè, các bạn đã hoàn thành xuất sắc và gặt hái được những ước mơ đổ vào các trường Cao đẳng, Đại học mà mình mong muốn. Các bạn đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với vô vàn nỗ lực và cố gắng.

Giờ đây, khi bước chân đến một môi trường hoàn toàn mới, rời xa vòng tay của người thân, chắc chắn các bạn Tân sinh viên và quý bậc phụ huynh có nhiều lo lắng, đan xen cả sự hồi hộp. Có lẽ sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra rằng: “Lên thành phố tìm kiếm chỗ trọ nào thuận tiện và gần trường nhất? Khu vực nào đảm bảo an ninh? Liệu rằng đời sống Đức tin của mình có bị phai nhạt bởi nhiều yếu tố xung quanh? Hay, có nhóm Sinh viên Công giáo của Giáo phận mình hoạt động tại thành phố này không?”...

Là những thế hệ đi trước, thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của các bạn. Chính vì vậy, Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa tại Hà Nội được thành lập và trở thành ngôi nhà chung của biết bao thế hệ sinh viên Giáo phận Hưng Hóa.

Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa được thành lập ngày 18 tháng 03 năm 2007, nhận Thánh Phanxico Xavie làm Quan thầy Bổn mạng. Đây là nơi quy tụ đáng tin cậy của các bạn sinh viên Công giáo thuộc Giáo phận Hưng Hóa đang học tập và làm việc tại Hà Nội. Với tôn chỉ “Tri thức – Đức tin – Phục vụ”, Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa hướng tới việc gia tăng thêm sự hiểu biết để sống Đức tin giữa đời và thực thi sứ mạng của những tri thức Công giáo trẻ. Hiện nay dưới sự dìu dắt của Cha đặc trách Đaminh Hoàng Thế Bằng, Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa là nơi để các bạn sinh viên tham gia giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức về cuộc sống giữa đạo và đời.

- Một số hoạt động chính của Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa:

* Gặp mặt và chào Tân sinh viên

* Lễ Quan Thầy của Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa vào tháng 12

* Chương trình Tất niên

* Tĩnh tâm mùa Chay

* Chương trình picnic

* Thánh lễ ra trường

* Thánh lễ, cầu nguyện, sinh hoạt cử điệu, thể thao hàng tuần

- Địa điểm sinh hoạt chính: Đền Gierado Giáo xứ Thái Hà – 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời gian: 19h00 thứ ba hàng tuần.

- Cha Linh hướng: Giu-se Trần Văn Hưng DCCT.

Với ước mong giúp đỡ cho các bạn Tân sinh viên làm quen với cuộc sống mới và ngày càng củng cố Đức tin, Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa chúng con viết thư ngỏ này, kính xin quý Cha thông báo, giới thiệu chúng con tới bậc phụ huynh và các bạn Tân sinh viên trong Giáo xứ để các bạn có thể tham gia sinh hoạt cùng chúng con. Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của quý Cha, quý phụ huynh, quý bạn trẻ giúp chúng con truyền bá thao thức này rộng rãi hơn.

Chúng con xin kính chúc Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý bậc phụ huynh, quý bạn trẻ và các bạn Tân sinh viên luôn được bình an và tràn đầy ơn Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxico Xavie – Quan thầy của Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa.

Hãy đến với Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa để trau dồi “Tri thức – Đức tin – Phục vụ”.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trưởng nhóm: Giuse Dư Văn Dương – SĐT: 0846509369

- Email: truyenthongsvhunghoa@gmail.com

- Website: svcghunghoa.com

- Fanpage: Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa

<https://www.facebook.com/svgphunghoa>

- Group Facebook: Gia đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa

<https://www.facebook.com/groups/svcghunghoa>

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

L.M Đặc trách

Trưởng nhóm SVCG Hưng Hóa



Đaminh Hoàng Thế Bằng

Giuse Dư Văn Dương